

Số: 140 /SYT-KHTC

Cao Bằng, ngày 11 tháng 01 năm 2024

V/v trả lời kiến nghị phản ánh của người dân trên hệ thống kết nối người dân với chính quyền về chế độ, kinh phí theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ

Kính gửi: Công dân có nội dung phản ánh trên hệ thống kết nối người dân với Chính quyền

Sở Y tế nhận được phản ánh của người dân trên hệ thống kết nối người dân với Chính quyền tỉnh Cao Bằng với nội dung: “*NĐ 05 về ưu đãi nghề cho NVYT cơ sở đã có hiệu lực tháng 02 năm 2023 thời gian hưởng chế độ trong 2 năm 2022 và 2023. Tôi có người thân là cán bộ y tế tại tuyến xã có hoàn cảnh kinh tế khó khăn rất mong chờ chế độ hỗ trợ này. Qua báo đài tôi được biết nguồn kinh phí chi cho hỗ trợ này là nguồn ngân sách nhà nước. Và đa số các địa phương khác đã thực hiện chi trả cho công nhân viên chức y tế cơ sở. Hôm nay đã kết thúc năm 2023. Xin hỏi UBND tỉnh, Sở ban ngành liên quan là tỉnh Cao Bằng có thuộc diện được hưởng chế độ theo NĐ05 này không? Nếu được thì bao giờ được? Vì đến giờ phút này người nhà tôi vẫn nói không thấy có ý kiến gì của cấp trên”.*

Sau khi xem xét nội dung phản ánh trên, Sở Y tế có ý kiến, trả lời như sau:

1. Theo khoản a, Điều 1 Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, quy định: “*Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương*”. Do vậy, nếu người thân của Quý công dân là viên chức thuộc đối tượng trên sẽ được hưởng chế độ theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ.

2. Hiện nay, Sở Y tế đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát danh sách đối tượng được hưởng ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ và báo cáo nhu cầu kinh phí, dự kiến sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định gửi Sở Y tế tổng hợp, thẩm định để gửi cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất trước ngày 31

tháng 3 năm 2024 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Sau khi có Quyết định giao bổ sung dự toán của UBND tỉnh, Sở Y tế có trách nhiệm bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế để thực hiện thanh toán theo quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Y tế đối với nội dung phản ánh của người dân trên hệ thống kết nối người dân với Chính quyền tỉnh Cao Bằng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở Y tế;
- Các Phó Giám đốc Sở Y tế;
- Các phòng thuộc Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nông Văn Thánh